

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN HTTTQL K63

PLO	Mã	Mô tả
PLO 1- Kiến thức	PLO1.1	Có kiến thức đại cương về chính trị, xã hội để hiểu, giải thích và áp dụng được chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, vận dụng tốt tri thức của nhân loại vào đời sống thực tiễn.
	PLO 1.1.1	Hiểu được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và ứng dụng trong học tập, nghiên cứu và học tập các học phần khác và các tri thức của nhân loại vào đời sống thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.
	PLO 1.1.2	Có nhận thức, hiểu biết về Chủ nghĩa xã hội khoa học, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tư tưởng Hồ Chí Minh và có khả năng lĩnh hội, tuân thủ tư tưởng đó trong thực thi các nhiệm vụ được giao.
	PLO1.2	Có kiến thức chung của lĩnh vực kinh tế và pháp luật để giải thích và áp dụng các lý thuyết nền tảng của khoa học kinh tế vào phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, quản lý kinh tế vi mô; tuân thủ luật pháp trong cuộc sống và trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.
	PLO1.2.1	Vận dụng được các lý thuyết nền tảng về khoa học kinh tế vào đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và quản lý kinh tế vi mô.
	PLO1.2.2	Có hiểu biết về chính trị, xã hội và luật pháp để vận dụng và thực hành trong lĩnh vực kinh tế và QTKD.
	PLO1.3	Có đủ kiến thức chung của nhóm ngành, hiểu rõ nguyên lý hoạt động, quản lý của tổ chức, doanh nghiệp; hiểu và ứng dụng được các kỹ thuật phân tích và xử lý dữ liệu thống kê; hiểu rõ vai trò quan trọng của CNTT, các hệ thống thông tin quản lý trong việc hỗ trợ quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.

PLO	Mã	Mô tả
	PLO1.3.1	Hiểu rõ các nguyên lý hoạt động, quản lý của tổ chức, doanh nghiệp; hiểu và ứng dụng được các phương pháp điều tra khảo sát, kỹ thuật phân tích và xử lý dữ liệu thống kê trong kinh tế và kinh doanh.
	PLO1.3.2	Hiểu rõ vai trò quan trọng của CNTT, các hệ thống thông tin quản lý trong việc hỗ trợ quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
	PLO1.4	Hiểu và giải thích được các kiến thức nền tảng ngành hệ thống thông tin quản lý; áp dụng được các kiến thức căn bản về lập trình, cơ sở dữ liệu, quy trình phát triển phần mềm; hiểu và áp dụng được quy trình phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành và quản trị các hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động tác nghiệp, quản lý và điều hành trong các tổ chức, doanh nghiệp; làm chủ quy trình quản trị dự án hệ thống thông tin.
	PLO1.4.1	Hiểu và giải thích được các kiến thức nền tảng ngành hệ thống thông tin quản lý.
	PLO1.4.2	Hiểu và áp dụng được các kiến thức căn bản về lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu; hiểu và vận dụng được những nguyên tắc cơ bản của quy trình phát triển phần mềm.
	PLO1.4.3	Hiểu và áp dụng được quy trình phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành và quản trị các hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động tác nghiệp, quản lý và điều hành trong các tổ chức, doanh nghiệp; làm chủ được quy trình quản trị dự án hệ thống thông tin.
	PLO1.5	Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên sâu theo một trong hai định hướng sau: (1) Phát triển, vận hành và bảo trì các hệ thống thông tin quản lý ứng dụng cho các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; (2) Triển khai các dự án về chuyển đổi số, tái cấu trúc doanh nghiệp; triển khai các hệ thống quản trị điều hành thông minh.

PLO	Mã	Mô tả
	PLO1.5A	Phát triển, vận hành và bảo trì các hệ thống thông tin quản lý ứng dụng cho các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.
	PLO1.5B	Triển khai các dự án về chuyển đổi số, tái cấu trúc doanh nghiệp; triển khai các hệ thống quản trị điều hành thông minh.
PLO 2- Kỹ năng	PLO2.1	Thực hành tốt các kỹ năng chung: Giao tiếp, viết báo cáo và thuyết trình chuyên môn; quản lý thời gian, thích ứng với sự thay đổi; kỹ năng giao tiếp trên môi trường mạng.
	PLO2.1.1	Giao tiếp hiệu quả với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới; quản lý tốt thời gian và nguồn lực; nhạy bén và thích ứng tốt với sự thay đổi.
	PLO2.1.2	Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản; viết báo cáo và thuyết trình chuyên môn liên quan tới kế hoạch, chiến lược và thực thi các hoạt động được giao; có kỹ năng giao tiếp trên môi trường mạng.
	PLO2.2	Thực hành tốt các kỹ năng nghề nghiệp: Phát triển, vận hành và bảo trì các HTTTQL; tư vấn, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, tái cấu trúc của doanh nghiệp, triển khai các hệ thống quản trị điều hành thông minh; kỹ năng tư duy hệ thống và mô hình hóa; kỹ năng tự tìm hiểu, đọc tài liệu, cập nhật kiến thức chuyên môn.
	PLO2.2.1	Có khả năng lập trình, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận dụng được những nguyên tắc cơ bản của quy trình phát triển phần mềm; có khả năng làm chủ các công nghệ, kỹ thuật để phát triển, vận hành và quản trị các hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động tác nghiệp, quản lý và điều hành trong các tổ chức, doanh nghiệp; có khả năng khai thác các phần mềm chuyên dụng để phân tích dữ liệu, tổng hợp thông tin hỗ trợ quá trình ra quyết định; có khả năng quản trị các dự án về hệ thống thông tin.
	PLO2.2.2	Có kỹ năng tư duy hệ thống và mô hình hóa; có kỹ năng tự tìm hiểu, đọc tài liệu, cập nhật kiến thức chuyên môn; có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực công việc.

PLO	Mã	Mô tả
	PLO2.2.3A	Có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên sâu về phát triển, vận hành và bảo trì các HTTTQL ứng dụng cho các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có khả năng xử lý các tình huống, các vấn đề phát sinh trong quá trình quản trị các hệ thống thông tin quản lý.
	PLO2.2.3B	Có kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, tư vấn và hỗ trợ quá trình triển khai chuyên đổi số, tái cấu trúc của doanh nghiệp; có khả năng triển khai các hệ thống quản trị điều hành thông minh.
	PLO2.3	Sử dụng được tiếng Anh để giao tiếp cơ bản; đọc, hiểu, thuyết trình, viết báo cáo trong lĩnh vực HTTTQL.
	PLO2.3.1	Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ (chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 và tương đương) theo Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
	PLO2.3.2	Sử dụng được tiếng Anh để đọc, hiểu, thuyết trình, viết báo cáo trong lĩnh vực HTTTQL.
PLO 3- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm	PLO3.1	Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
	PLO3.1.1	Có thể làm việc độc lập hoặc tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của nhóm.
	PLO3.1.2	Có năng lực tổ chức hoạt động nhóm; điều hành, đánh giá chất lượng công việc của từng thành viên trong nhóm.
	PLO3.2	Tuân thủ luật pháp và quy định của tổ chức, có trách nhiệm giữ gìn quốc phòng an ninh; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.
	PLO3.2.1	Tuân thủ luật pháp và quy định của tổ chức; có trách nhiệm giữ gìn quốc phòng an ninh.
	PLO3.2.2	Có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

PLO	Mã	Mô tả
	PLO3.2.3	Có trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực HTTTQL.